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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ 2/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                                                                                                                       .  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.   นางจันทร์ธิดา มีเดช      ประธาน 
      รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 แทนเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ     กรรมการ 
      นักบัญชีช านาญการ 
      ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์     กรรมการ 
 นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ   
 ผู้แทนส านักงบประมาณ  
4.   นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายกุศล แย้มสอาด      กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
 ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
7. นายเอกราช ตรีลพ      กรรมการและเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร    
 ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ผู้บริหารกองทุนฯ) 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวลดาวัลย์ ค าภา     ติดภารกิจ 

ผู้ชี้แจง 
1. นายจักรพรรดิ์ ศรีประเสริฐ     กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. นายนิวัฒน์ สุกด า      กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. นายสุนทร โนรัตน์      สหกรณ์จังหวัดระนอง 
4. นายธนโชติ ค าพิมูล      สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด 
5. นางกิตติวรรณ เผ่าพันธ์     สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ ์จ ากัด 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเมธี  จันต๊ะ      ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นางอารีย์  ธีระด ารงตระกูล     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3. นางสาวมาดี อโศกธรรมรังสี     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4. นายดรงค ติระด ารงค์กุล     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5. นายเอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
6. นางสาวสุจิตรา สารพล     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
7. นางสาวอรุณี ค าจันทร์วงศ์     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
8. นางสาวอัจฉรา ศิลาพงษ์     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่อง    ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 

   ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีค าสั่งที่ 844/2559 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แต่งตั้ง นายกุศล แย้มสอาด เป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559   

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 1/25๕9 เมื่อวันที่  15 กันยายน 2559 ไปแล้วนั้น  
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมจ านวน 51 หน้า และจัดส่งให้กรรมการฯ ทุกท่านพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมแล้ว ปรากฏว่าประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ขอแก้ไขดังนี้ 
  1. เพ่ิมเติม “ผู้ชี้แจง” แยกจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
  2. แก้ไขชื่อ ประธาน จาก “นางจันทิดา มีเดช” เป็น “นางจันทร์ธิดา มีเดช” 
  3. แก้ไขมติที่ประชุม หน้า 3 บรรทัดที่ 25 โดยตัดประโยค “เพ่ือให้การบริหารกองทุน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของกองทุนฯ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558” 
  4. แก้ไขมติที่ประชุม หน้า 16 บรรทัดที่ 10 โดยตัดประโยค “เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ 
ในส่วนนโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ และการให้
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการให้ความรู้และค าแนะน าในการเขียนข้อเสนอโครงการ
ของเกษตรกร” 
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  5. แก้ไขมติที่ประชุม หน้า 31 บรรทัดที่ 17 โดยตัดประโยค  
   5.1 ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาจัดท าโครงสร้างการบริหารกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด โดยในระหว่างที่
คณะกรรมการยังไม่ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาจัดท าโครงสร้างและ
อัตราก าลังของกองทุนฯ ตามข้อ 23 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอตั้ง การด าเนินงาน และ
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557 แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
ต่อไป  

   5.2 เห็นชอบให้มีคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ มอบหมาย จ านวน 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรฯ (2) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ และ  
(3) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ โดยคณะอนุกรรมการชุดที่ (1) และ (2) 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เห็นชอบองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ไว้แล้วตามที่ ได้มีการพิจารณาไป
ข้างต้น” 

มติที่ประชุม  
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
 
วาระที่ 3.1  ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

 ของกองทุนฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า 
  1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 14 วรรค 2 
ก าหนดให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ ตรวจสอบ เมื่อส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  2. สตง. ได้ด าเนินการตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่า รายงานการเงินของกองทุนฯ และผลการด าเนินงานทางการเงิน แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พร้อมนี้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้กรมบญัชีกลางและส านักงบประมาณทราบแล้ว 
  3. สตง. ได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีข้อสังเกตจาก 
การตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart 
Farm) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยเพ่ือลดผลกระทบจาก 
การเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm)  
   ให้สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด จัดท ารายละเอียดและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินการ
ในการก่อสร้างปรับปรุงฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกเจ้าของฟาร์มโคนมที่ท าสัญญากู้ยืมเงิน และเร่งด าเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงฟาร์มโคนมที่เสร็จไม่ทันตามก าหนดระยะเวลาของโครงการ (ปีที่ 1) พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องก าลังไฟฟ้าเพ่ือให้ระบบการรีดนมและท าความเย็นให้กับน้ านมก่อนขนส่งสามารถใช้การได้ เพ่ือให้
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สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถผลิตและขายน้ านมดิบ น าเงินมาช าระหนี้ได้ทันตามก าหนดและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุนในการช่วยเหลือเกษตรกร 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) 
   ในโอกาสต่อไปการคัดเลือกเกษตรกร ส าหรับการท ากิจกรรมของโครงการ ควรพิจารณา
เกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการและต้องให้ค าแนะน าพร้อมทั้งติดตาม 
การด าเนินการของเกษตรกร เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
  ผลการด าเนินตามข้อสังเกตของ สตง. 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ดังกล่าวแล้ว 
มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm)  
   (1) เนื่องจากโครงการเกิดปัญหาในเรื่องของก าลังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในระบบรีดนมและ 
ท าความเย็น จึงท าให้การด าเนินงานก่อสร้าง Cooling Tank ล่าช้ากว่าแผน เพ่ือให้แผนการด าเนินงานสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริง คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ปีที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) กิจกรรม
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนและการติดตั้งอุปกรณ์ชุดเครื่องรีดนม ออกไปอีก 2 ปี 6 เดือน  โดยสิ้นสุดระยะเวลา
ด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเดือนธันวาคม 2560  
   (2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  กษ 1107/12428 ลงวันที่  
2 พฤศจิกายน 2559 รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของ สตง. ประกอบด้วยการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินโครงการฯ ปีที่ 2 พร้อมรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ สิ้นปีที่ 2 (วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  
ที่แสดงรายการรับ-จ่ายเงิน งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของสหกรณ์ฯ และรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน ที่แจ้งให้สหกรณ์จังหวัดสระแก้วด าเนินการ
ร่วมกับสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจ านวน 4 ครั้ง 
   (3) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เร่งรัด
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท ารายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตของ สตง. 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยฯ 
   ผลการด าเนินงาน 
   โครงการดังกล่าวสิ้นสุดการด าเนินงานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีเกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการ 84 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรท าแปลงต้นแบบ 4 ราย และเกษตรกรปรับปรุงสวนเดิม 80 ราย 
ซึ่งผลปรากฏว่าเกษตรกรจ านวน 83 ราย สามารถด าเนินงานได้ตามแผนประสบผลส าเร็จ ยกเว้นเกษตรกร  
1 ราย ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเกษตรกรขาดความเอาใจใส่ด้านการจัดการท าให้ต้นพริกไทยที่ได้รับ
สนับสนุนจากโครงการเสียหาย กรมวิชาการเกษตรได้แก้ปัญหาโดยน าต้นพันธุ์พริกไทยไปส่งเสริมเป็นครั้งที่ 2 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของต้น  
   การด าเนินงานตามข้อสังเกต 
   กรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือ ลับ ที่ กษ 0910.8/45 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2559 รายงานผลการด าเนินงานโครงการซึ่งขณะนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานแล้ว และรับ
ข้อเสนอแนะของ สตง. โดยหากมีการด าเนินงานโครงการในลักษณะเช่นนี้ กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณา
ความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นส าคัญต่อไป 
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  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า โครงการพัฒนา
ศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการดูแลโครงการด้วยตนเอง
หรือไม่ ส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)  
ในรายที่มีปัญหา ได้มีการด าเนินการอย่างไรกับเกษตรกรบ้าง 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเมธี จันต๊ะ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ) ชี้แจงว่า โครงการพัฒนา
ศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เกิดปัญหาในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งต้องการไฟฟ้าระบบ 
3 เฟส ซึ่งเป็นไฟฟ้าแบบโรงงาน แต่ไฟฟ้าในฟาร์มของเกษตรกรเป็นไฟ 2 เฟส ที่เป็นไฟฟ้าใช้งานในบ้าน แต่
ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าลังด าเนินการขยายก าลังไฟฟ้า ให้เกษตรกรภายในปี 2560 และจะมีเกษตรกร 
1-2 ราย ที่พ้ืนที่อยู่ไกลมาก ทางสหกรณ์จะออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้  
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย 
เกษตรกรที่มีปัญหา คือ เกษตรกรที่ขาดการดูแลบ ารุงรักษาต้นพริกไทยท าให้ต้นพันธุ์พริกไทยยืนต้นตาย 
ในขณะนี้กรมวิชาการเกษตร ได้ด าเนินการแก้ปัญหาโดยน าต้นพันธุ์พริกไทยไปปลูกทดแทนแล้ว ถ้าต้นพันธุ์ 
ยังตายอยู่ก็จะให้เกษตรกรลงทุนเอง แต่ในขณะนี้ทางกรมวิชาการเกษตรแจ้งว่า ต้นที่น าไปปลูกมีการเจริญเติบโตดี 

มติที่ประชุม 
  รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ น ารายงานการตรวจสอบงบการเงินกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 
วาระที่ 3.2  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานต่างๆ ของกองทุนฯ ปี 2560 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ในปี ๒๕60 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง 
ก าหนดตัวชี้วัดที่  4.1 เรื่อง บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน โดยให้คณะกรรมการมีการติดตามผล 
การปฏิบัติงานที่ส าคัญของกองทุนฯ อย่างครบถ้วนและเพียงพอใน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) ผลการด าเนินงานด้าน
การเงิน (2) ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของกองทุน (3) การบริหารความเสี่ยง 
(4) การบริหารจัดการสารสนเทศ และ (5) การบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผล 
การด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 
  1. การบริหารความเสี่ยง สามารถด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
  2. การบริหารจัดการสารสนเทศ 

(๑) จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของกองทุนฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

(๒) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนฯ บน website อาทิ โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน คู่มือการเขียนโครงการ ระเบียบของกองทุนฯ ตัวอย่างการเขียนโครงการ 

(๓) ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ใช้งานในระบบ intranet จ านวน 100 Gb 
  3. การบริหารทรัพยากรบุคคล  

(๑) มีการก าหนดสมรรถนะการท างานของบุคลากร  และจัดท าโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังโดยมีค าบรรยายลักษณะงานที่เหมาะสมตามต าแหน่ง 
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(๒) บุคลากรร้อยละ 40 ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กองทุนฯ 

มติที่ประชุม 

  รับทราบ 

วาระท่ี 3.3 สถานการณ์เงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ 2549 – 2560 รวมเป็นเงิน 818 ล้านบาท 
  2. ตั้งแต่ปี 2549 – 30 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงิน 
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 776,519,083.28 บาท แยกเป็นเงินยืม 
ปลอดดอกเบี้ย 324,322,500.00 บาท และจ่ายขาด 452,196,583.28 บาท 
  3. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กองทุนฯ มีเงินสดจ านวน 194,175,710.21 บาท  
ในจ านวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี 2549 – 2560 จ านวน 
12,001,720.00 บาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระ
ผูกพัน 182,173,990.21 บาท 
 
  ประธาน สอบถามว่า ในปีงบประมาณ 2560 มี เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 
182,173,990.21 บาท ในขณะนี้มีโครงการใหม่ที่จะเสนอเข้ามางบประมาณเท่าไหร่ 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ขณะนี้มีโครงการที่เสนอเข้ามาแล้ว 10 โครงการ วงเงิน
ประมาณ 270 ล้านบาท เงินคงเหลือในปีงบประมาณ 2560 มีไม่เพียงพอ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 
กองทุนจึงเสนอของบประมาณ 100 ล้านบาท 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอแนะว่า ในปีงบประมาณ 
2561 ให้ใส่รายชื่อโครงการทั้งหมด ให้เห็นโครงการทั้งหมดที่รอพิจารณาไว้แล้ว ถ้าใส่โครงการทั้งหมด 
ส านักงบประมาณ น่าจะอนุมัติง่ายขึ้น เพราะมีโครงการรออยู่แล้ว 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.4 ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตั้งแต่ปี 2549 – 30 พฤศจิกายน 2559 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ 11 
ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคเนื้อ โคนม และ
สุกร เป็นเงิน 776,519,083.28 บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 324,322,500.00 บาท และเงิน
จ่ายขาด 452,196,583.28 บาท 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการติดตามการช าระคืนเงินยืมและผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ แล้ว
สรุปได้ดังนี้ 
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  การส่งช าระคืนเงินยืม 
  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีโครงการที่ครบก าหนดช าระคืนเงินตามแผนแล้ว 13 
โครงการ เป็นเงินจ านวน 107,277,813 บาท ได้มีการส่งช าระแล้ว 107,027,813 บาท และมีโครงการ
ปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ที่ยังค้างช าระจ านวน 250,000 บาท เนื่องจากกลุ่มเกษตรกร 
ท าสวน จปร. จังหวัดระนอง ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถส่งช าระเงินคืนได้ตามแผน ซึ่งขณะนี้  
อยู่ระหว่างปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางตลาดของกลุ่มเกษตรกร 
  นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระอีกจ านวน 216,044,687 บาท  
และเมื่อรวมกับลูกหนี้ค้างช าระดังกล่าว กองทุนฯ จะมีลูกหนี้ทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน 13 โครงการ เป็นเงิน 
216,294,687 บาท 
  ผลการด าเนินงานของโครงการ 
  ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามโครงการจ านวน 21 โครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้เงิน ยกเว้น โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก 
(Smart Farm) เพ่ือรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี ยังด าเนินการก่อสร้าง Cooling Tank ให้กับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาระบบไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ด าเนินการขยายจุด
ส่งไฟฟ้า 3 เฟส มายังบ้านของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่ 15 
กันยายน 59 ให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2560 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.5  ผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม 
 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามตัวช้ีวัดประจ าปี 2559 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานกองทุน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕9 กับกระทรวงการคลัง ซึ่งก าหนดเกณฑ์วัดการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านปฏิบัติการ 
และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยมตีัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ๑4 ตัวชี้วัด นั้น 

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าป ี
2559 ให้กรมบัญชีกลางและที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) เรียบร้อยแล้ว โดยมี
คะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ด้านการเงิน  ประกอบด้วย 1.0000 0.5000 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินยืมที่ได้รับช าระคืนตามแผนของโครงการ 0.5000 0.4000 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ได้รับอนุมัติ 0.5000 0.1000 
๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 0.5000 0.4300 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.2500 0.1800 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพ 
                  บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

0.2500 0.2500 
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ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2.0000 2.0000 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 0.2500 0.2500 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานของ 
                  โครงการตามแผนงาน 

0.7500 0.7500 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมข้ึนของ 
                  จ านวนโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

1.0000 1.0000 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขระเบียบ 
                  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

- - 

๔. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 1.5000 1.4000 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 0.2500 0.1500 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง 0.2500 0.2500 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน 0.2500 0.2500 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน 0.2500 0.2500 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ 0.2500 0.2500 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล 0.2500 0.2500 

คะแนนรวม 5.0000 4.3300 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ 

 
วาระที่ 3.6 แผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเรื่องต่างๆ ของ

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

  กรรมการและเลขานุการ  รายงานที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเรื่องต่างๆ ของ
กองทุนฯ โดยกรอบการติดตามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  1. การติดตามงานตามตัวชี้วัด โดยติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามกรอบบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกองทุนฯ กับกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะติดตามจากรายงานทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน ดังนี้ 

รายงาน ความถี่ 
- รายงานฐานะทางการเงินกองทุน ทุกเดือน 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสละครั้ง 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ไตรมาสละครั้ง 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
  ภายใน   

ทุกเดือน 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศ ไตรมาสละครั้ง 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสละครั้ง 
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  2. การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
      จะแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 
      กิจกรรมที่ 1 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ จะถือ
ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังนี้ 

(๑) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่ง
เงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. 2548 ข้อ 19 ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
รายงานผลการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการฯ ทุกระยะเวลา 3 เดือน 
จนกว่าโครงการจะสิ้นสุด และข้อ 20 ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าบัญชี
เกี่ยวกับการเงินทุกสิ้นปีงบประมาณรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเสนอผ่าน
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ออกติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมแล้วรายงาน
พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งที่ผ่านมาส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้
ก าหนดแผนการติดตามงานในพ้ืนที่อย่างน้อยไตรมาสละ 2 ครั้ง 

      โดยในปี 2560 มีโครงการที่ต้องด าเนินการติดตาม จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
   -  โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือรองรับ AEC 
   -  โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง 
   -  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      กิจกรรมที่ 2 การประเมินผล โดยท าการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ ซึ่งในปี 2560 มีโครงการที่จะถูกประเมิน 6 โครงการ ได้แก่ 

(๑) โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ 
(๒) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือลดผลกระทบจาก

การเปิดเสรีทางการค้า AFTA 
(๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 
(๔) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ 

ภาคตะวันออก จ ากัด 
(๕) โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพ่ือรองรับ 

การแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA 
(๖) โครงการสร้างความม่ันคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเปียร์ปากช่อง 1 

 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า กิจกรรมที่ 2 ทั้ง 6 
โครงการเป็นโครงการที่มีปัญหาทั้งหมดใช่หรือไม่  
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ทั้ง 6 โครงการเป็นโครงการที่สิ้นสุดการด าเนินงานแล้ว 
โดยจะมีการประเมินผลโครงการในปี 2560 มีบางโครงการที่ประสบปัญหาและยังอยู่ระหว่างด าเนินการ คือ 
โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพ่ือรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี 
FTA ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาการด าเนินงานออกไป ส าหรับโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์
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ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ ประสบปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยระบาด โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ได้ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลับไปทบทวนในเรื่องการใช้จ่ายเงินของโครงการและน าเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ อีกครั้ง 

มติที่ประชุม 

  รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  ผลการประเมินการประกอบการของสหกรณ์กันทรลักษณ์ จ ากัด โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและ 
      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC จังหวัดศรีสะเกษ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมดังนี้  
  1. สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด ได้รับเงินกู้จาก ธ .ก.ส. เพ่ือน าไปสร้างโรงอบลด
ความชื้นข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก าลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี เป็นเงิน 47,957,261 บาท 
ก าหนดผ่อนช าระ 7 ปี โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ย ดังนี้ 
   งวดที่ 1 ช าระ 31 มี.ค. 57 จ านวน 564,957.54 บาท 
   งวดที่ 2 ช าระ 31 มี.ค. 58 จ านวน 2,254,236.99 บาท 
   งวดที่ 3 ช าระ 31 มี.ค. 59 จ านวน 2,000,465.75 บาท  
   งวดที่ 4 ช าระ 31 มี.ค. 60 จ านวน 1,596,000 บาท  
   งวดที่ 5 ช าระ 31 มี.ค. 61 จ านวน 1,197,000 บาท 
   งวดที่ 6 ช าระ 31 มี.ค. 62 จ านวน 798,000 บาท 
   งวดที่ 7 ช าระ 31 มี.ค. 63 จ านวน 399,000 บาท 
  2. กองทุนฯ ได้จ่ายเงินสนับสนุนให้สหกรณ์ฯเพ่ือช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. เต็มจ านวนเป็น
เวลา 3 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 4,819,660.28 บาท 
  3. ส าหรับการด าเนินงานของโรงอบลดความชื้นได้เริ่มด าเนินการใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2557 โดยมีการอบลดความชื้นข้าวเปลือกได้จ านวน 13,220.83 ตัน ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ไม่มีการอบลดความชื้น แต่ใช้วิธีตากแล้วแปรรูปเป็นอาหารสัตว์จ าหน่ายแทน สาเหตุที่รวบรวมข้าวได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีผลผลิตข้าวน้อย ทั้งนี้ ฤดูการผลิตปี 2559/60 คาดว่าจะมีการอบ
ลดความชื้นข้าวเปลือกได้ปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณข้าวเพ่ิมมากข้ึน  
  ผลการประเมินผลประกอบการของสหกรณ์ 
  จากมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่มอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ประเมินผลประกอบการของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาสัดส่วน 
การชดเชยดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของปีที่ 4- ปีที่ 7  ฝ่ายเลขานุการได้เดินทางลงพ้ืนที่ไปสหกรณ์การเกษตร
กันทรลักษ์ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือประเมินศักยภาพของการประกอบกิจการของสหกรณ์
แล้วเห็นว่า ผลประกอบการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2559 พบว่า  

(๑) สหกรณ์ ฯ  มี สิ นทรั พย์ รวม  1 ,344 ,070 ,780 .35 บาท มี หนี้ สิ นรวม 
1,241,036,160.89 บาท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 89,139,046.57 บาท 
จากการประกอบธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
(ปุ๋ย พันธุ์มันส าปะหลัง ยาปราบศัตรูพืช) ธุรกิจรวบรวมผลิตผล (ข้าว มันส าปะหลัง 
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ข้าวโพด ยางพารา) ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและธุรกิจให้บริการและส่งเสริม
การเกษตร 

(๒) ทุนหมุนเวียนที่ใช้ด าเนินกิจการส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมเงิน ธ.ก.ส. ซึ่งปี 2559 มี
การกู้ยืมจ านวน 1,297.00 ล้านบาท ดังนี้ 
 เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม   600.00  ล้านบาท 
 เพ่ือรวบรวมข้าวเปลือก   270.00  ล้านบาท 
 เพ่ือรวบรวมยางพารา     40.00  ล้านบาท 
 เพ่ือรวบรวมผลิตผลการเกษตร    40.00  ล้านบาท 
 เพ่ือขายผลิตผล      40.00  ล้านบาท 
 เพ่ือก่อสร้างโรงรมควันยางพารา    37.00  ล้านบาท 
 เพ่ือรวบรวมข้าวโครงการพิเศษ  270.00  ล้านบาท 

(๓) จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพ่ือประเมินผลประกอบการของสหกรณ์ 
ประจ าปี 2559 สรุปได้ดังนี้ 

   ด้านสภาพคล่อง  
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 0.92 เท่า หมายความว่า มีสินทรัพย์

หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ไม่เพียง
พอที่จะช าระหนี้สินหมุนเวียนได้ แสดงว่าสภาพคล่องของสหกรณ์อยู่ใน
ระดับต่ า 

   ด้านความสามารถในการช าระหนี้ 
 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับร้อยละ 92 หมายความว่า การลงทุนใน

ทรัพย์สินส่วนใหญ่จัดหาเงินมาจากการกู้ และมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ให้แก่เจ้าหนี้ในอนาคตมากขึ้น ซึ่งอัตราส่วนนี้สูงแสดงว่าภาระหนี้สินก็สูง
เช่นกัน 

 อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย เท่ากับ 2.57 เท่า 
หมายความว่า ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยจ่ายติดลบ เนื่องจาก
สหกรณ์ประสบปัญหาภาวะขาดทุน 

   ด้านความสามารถในการท าก าไร 
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ -6.63% หมายความว่า 

ความสามารถในการท าก าไรของสินทรัพย์รวมนั้นติดลบ หรือสินทรัพย์ที่มี
อยู่ไม่ก่อให้เกิดก าไร 

  ดังนั้น จากการประเมินผลประกอบการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด พบว่า
ประสบปัญหาขาดทุน โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องต่ า ความสามารถในการช าระหนี้ต่ า และความสามารถใน
การท าก าไรติดลบ นั่นหมายความว่าสหกรณ์ฯ ก าลังประสบปัญหาในการด าเนินกิจการ มีความไม่มั่นคง
ทางการเงิน หากสหกรณ์ฯ ต้องรับภาระหนี้เพ่ิมข้ึนจะท าให้สหกรณ์ฯ ประสบปัญหาทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 

  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ 
  คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ได้พิจารณาผล
การประเมินผลประกอบการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จ ากัด ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอในข้อ 3 
แล้วเห็นว่าสหกรณ์มีความสามารถไม่เพียงพอที่จะช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์ให้มี
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ความเข้มแข็งในการประกอบกิจการ จึงควรลดภาระด้านดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ จึงมีมติให้ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด 
ตามโครงการดังกล่าวเต็มจ านวนในปีที่ 4 ส าหรับการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยในปีต่อไป ให้ฝ่ายเลขานุการ
ประเมินผลประกอบการของสหกรณ์ฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
สัดส่วนการชดเชยดอกเบี้ยตามความเหมาะสมต่อไป  
 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ธุรกิจที่สหกรณ์ท า 
ในเรื่องตั้งเครื่องอบลดความชื้นใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวตั้ง เครื่องอบใน 1 ปีท างานกี่เดือน เพราะปีหนึ่งมีข้าวให้อบ
เพียง 3-4 เดือนเท่านั้น อีก 8 เดือน จะใช้เครื่องท าอะไร และ 8 เดือนนี้จะหาเงินจากไหนมาคืน  
  ประเด็น คือ การลงทุนมีความคุ้มค่าหรือไม่ ถ้าคุ้มก็จะจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ ประเด็นของ
จังหวัดศรีสะเกษ ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่ไม่มีนาปรัง เพราะไม่มีนาปรังจึงท านาเพียงฤดูเดียว โรงสีในภาคอีสาน
ส่วนใหญ่ยังไม่มีใครตั้งเครื่องอบ เหตุผลที่ว่าท าไมภาคกลางถึงไปซื้อข้าวจากภาคอีสานได้ เพราะภาคกลางท า 
นาปรังและโรงสีมีขนาดใหญ่ มีเครื่องอบลดความชื้นที่มีขนาดใหญ่ที่ท างานตลอดทั้งปี ถ้าภาคอีสานท าเพียง  
4 เดือน อีก 8 เดือน จะมีการเสื่อม ค่าบ ารุงรักษาเครื่อง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดูจากธุรกิจของสหกรณ์มีผลขาดทุน  
กองทุนฯ จะช่วยช าระเรื่องดอกเบี้ย จะปรับจากแผนเดิม หรือว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ จะปรับจากชดเชยดอกเบี้ย 1.3 
ล้านบาท เป็น 1.5 ล้านบาท แผนในปีที่ 4 ถ้าเพ่ิมตรงนี้ไปคณะกรรมการฯ จะเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ทางสหกรณ์
ต้องรับภาระดอกเบี้ย สหกรณ์จะมีความสามารถช าระ ธ.ก.ส. ได้หรือไม่ การท าธุรกิจรวบรวมข้าวท าได้ยาก 
สหกรณ์ส่วนใหญ่จะประสบปัญหา มีบางสหกรณ์เท่านั้นที่ท าส าเร็จ ยกตัวอย่างเช่น สหกรณ์พิมาย จ ากัด สอบถาม
ผู้จัดการว่าสหกรณ์ด าเนินการได้อย่างไร ผู้จัดการตอบว่า ทางสหกรณ์ได้จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ เพราะมีราคาสูงกว่า
ข้าวเปลือก สหกรณ์ไม่มีเครื่องอบ มีแต่เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่ราคาไม่สูง จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิก  
ซึ่งราคาเมล็ดพันธุ์สูงเกือบเท่าตัว สหกรณ์ไม่ได้ยึดเรื่องข้าวเปลือกเป็นหลัก ต่อไปนี้คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า
การท างานนี้คุ้มหรือไม่คุ้ม ถ้าคุ้มชดเชยดอกเบี้ยให้ไม่มีปัญหา ส าหรับในส่วนของค่าผ่อนเครื่องอบลดความชื้น
ให้กับ ธ.ก.ส. สหกรณน์ี้มีปัญหาหรือไม ่
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ส าหรับการจ่ายเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. สามารถจ่ายได้ตามแผน  
โดยกองทุนฯ มีเงื่อนไขการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยว่า สหกรณ์จะต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ซึ่งหากผิดนัด
ช าระหนี้กองทุนฯ จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ เดิมทีสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพ แต่ 2-3 ปี 
ที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของราคาข้าวที่ตกต่ ารวมถึงผลกระทบภัยแล้ง เดิมสหกรณ์รับซื้อข้าวอยู่ที่ 40,000 ตัน
ต่อปีจากสมาชิกทั้งหมด 7 พันกว่าราย แต่ในปีที่ผ่านมารับซื้อข้าวเพียง 1 หมื่นกว่าตัน อย่างไรก็ดี จากการลง
พ้ืนที่พบว่า ปี 2560 สถานการณ์น่าจะดีขึ้นเพราะปัญหาในเรื่องผลผลิตเริ่มมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ปัญหาเรื่องราคา
ข้าวเริ่มขยับเพ่ิมขึ้น ส าหรับผลการขาดทุน 89 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการขาดทุนค่าเสื่อมราคาประมาณ 
30 ล้านบาท และขาดทุนจากการตั้งราคาข้าวรับซื้อ ซื้อไว้แพงกว่าราคาจ าหน่าย ซึ่งขณะนี้ราคาข้าวตกต่ าจึงท า
ให้ขาดทุนสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่ ธ.ก.ส. ยังให้ความไว้วางใจ ให้ 
วงเงินกูม้ากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าผลประกอบการในปีต่อๆ ไปน่าจะดีขึ้น  
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ดอกเบี้ยที่จ่ายเพ่ิมขึ้น 
มาจากส่วนไหน ธ.ก.ส. ปรับอัตราดอกเบี้ยใช่หรือไม่ 
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  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การจ่ายดอกเบี้ยในปีที่ 1 จ่ายดอกเบี้ยลดลง เพราะสหกรณ์
เบิกเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ในปีที่ 1 น้อยกว่าแผน ซึ่งแผนการช าระดอกเบี้ยเดิม คือ จ านวน 2,397,963.05 บาท 
ส่วนแผนการช าระดอกเบี้ยใหม่ คือ จ านวน 564,957.54 บาท โดยดอกเบี้ยจะจ่ายเพ่ิมขึ้นในปีที่ 2-4 อย่างไร 
ก็ดี ยอดรวมดอกเบี้ยชดเชยลดลง จากที่ตั้งเป้าไว้ 9,591,852.20 บาท จะเหลือเพียง 8,809,660.28 บาท 
เนื่องจากสหกรณ์มีการกู้ยืมเงิน ธ.ก.ส. น้อยกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

  กรรมการ (นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) 
สอบถามว่า จากเดิมงบประมาณที่จะขอกู้อยู่ที่ประมาณ 47 ล้านบาท แต่ดอกเบี้ยที่ลดลงเพราะกู้ไม่เต็ม
จ านวน ทราบได้อย่างไรว่ายอดเงินไม่เต็มจ านวน 

  อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การกู้จะกู้ตามจ านวนที่จะเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมา  
ซึ่งปัจจุบันได้เบิกจ่ายผู้รับเหมาหมดแล้ว ซึ่งวงเงินกู้ทั้งหมด 47 ล้านบาท เป็นการค านวณวงเงินที่คาดว่า
จะต้องใช้เพ่ือการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มโครงการ แต่ข้อเท็จจริงผู้รับเหมาคิดค่าจ้างในการก่อสร้างลดลงจากที่
คาดการณ์ไว้ไม่ถึง 47 ล้านบาท ท าให้สหกรณ์เบิกเงินกู้น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ 

  กรรมการ (นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) 
ชี้แจงว่า ในการประชุมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ได้พิจารณาว่า สหกรณ์ไม่ประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากการด าเนินงานของสหกรณ์ คือ การอบข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย
รวบรวมข้าวเปลือกอยู่ที ่30         แตท่ าได้เพียง 13,000     ปัญหาหนึ่ง คือ ราคารับซื้อข้าวเปลือกและ
ข้าวโพดนั้น ต่ ากว่าราคาตลาด ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับตลาดหรือโรงสีอ่ืนๆ ได้ ท าให้สมาชิกไม่น าข้าวเปลือก
มาขายให้สหกรณ์เพราะราคาแตกต่างกันมาก 

  ประธาน สอบถามว่า เป็นผลประกอบการที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ใช่หรือไม่ 
และปัจจุบันผลประกอบการดีขึ้นหรือไม ่

  อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ปี 2560 คาดว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้น เนื่องจาก
ข้าวมีปริมาณเพ่ิมขึ้นและราคาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสหกรณ์ได้รวบรวมข้าวมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
แต่งบการเงินยังไม่ได้สรุป 

  กรรมการ (นายกุศล แย้มสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า กองทุนฯ จะรับผิดชอบเฉพาะ
ดอกเบี้ยเท่านั้น แต่เงินต้นจ านวน 47 ล้านบาท ไม่ต้องรับผิดชอบใช่หรือไม่ ถ้ามีกรณีที่ผิดพลาด ดอกเบี้ย 
เกินกว่า 8.8 ล้านบาท และกรณีท่ีไม่สามารถช าระเงินต้นให้กับ ธ.ก.ส. ได ้จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ 

  อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เงื่อนไขในการชดเชยดอกเบี้ยของกองทุนฯ คือ 
สหกรณ์จะต้องช าระคืนเงินตามแผนให้กับ ธ.ก.ส. และถ้ามีงวดใดงวดหนึ่งผิดนัดช าระหนี้ กองทุนฯ จะยกเลิก
การจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 

  ประธาน สอบถามว่า ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กิจการขาดทุนเป็นจ านวนมาก  
ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และปัจจุบันนี้ผลประกอบการเป็นอย่างไร 
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  ผู้ชี้แจง (นางกิตติวรรณ เผ่าพันธุ์ สหกรณ์กันทรลักษ์ จ ากัด) ชี้แจงว่า ปี 2560 มีการ
รวบรวมข้าวเปลือกมากกว่าปี 2559 ผลประกอบการปี 2559 การขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการตีราคาลดลง 
ในปี 2560 ทางสหกรณ์ไดน้ าผลประกอบการมาวิเคราะห์ว่าจะด าเนินการแก้ไขในรูปแบบใดเพ่ือลดผลกระทบ 
และทีไ่ด้รับผลกระทบอย่างมากเป็นเรื่องของข้าว ในปี 2560 รวบรวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 59 – ธันวาคม 59 
รวบรวมได้ประมาณ 15,000     ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาไดป้ระมาณ 8,000 ตัน สหกรณ์มีรายได้
จากการให้บริการการอบประมาณ 4 ล้านบาท และจากนี้ไปจะเป็นการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากที่มี
การรวบรวมข้าวเปลือกเสร็จเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา 

  ประธาน สอบถามว่า ปีที่ผ่านมาได้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือไม่ 

     ผู้ชี้แจง (นางกิตติวรรณ เผ่าพันธุ์ สหกรณ์กันทรลักษ์ จ ากัด) ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมาไม่ได้ 
มีการรวบรวม เนื่องจากสมาชิกเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นมันส าปะหลังจ านวนมาก ท าให้
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิกได้ลดลง ซึ่งปีนี้จะมีการรณรงค์การปลูกข้าวโพดจากเครือข่าย จึงคาดว่า 
ปี 2560 จะได้มากกว่าปีที่ผ่านมา สมาชิกเปลี่ยนไปท าผลผลิตตัวใหม่จากข้าวโพดเป็นมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน 

  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์) สอบถามว่า การรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิปีนี้
ได้ 15,000 ตัน ปีที่ผ่านมาได้ 8,000 ตัน เพราะ         ประสบ               ล้ง และราคารับซื้อ
ข้าวเปลือกเม่ือปีที่แล้วเป็นอย่างไร และปัจจุบันราคารับซื้อข้าวเปลือกเป็นอย่างไร และความชื้นประมาณเท่าไร 

  ผู้ชี้แจง (นางกิตติวรรณ เผ่าพันธุ์ สหกรณ์กันทรลักษ์ จ ากัด) ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาเกิดจาก
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ท าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ และปัจจุบันราคารับซื้อข้าวเปลือกอยู่ที่ประมาณ 9.40 บาทต่อ
กิโลกรัม สีข้าวได้ประมาณ 40 กรัม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ณ ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 13 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งทาง
สหกรณ์จะรับซื้อข้าวสดและเข้าขบวนการอบลดความชื้น ราคารับซื้ออยู่ที่ 8-10 บาทต่อกิโลกรัม ความชื้นร้อยละ 
24-25  

  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า จะระบายข้าวอย่างไร 
มีตลาดรองรับหรือไม่ ข้าวเปลือกเก่าในปีที่ผ่านมาขายได้หมดหรือไม่ ซ่ึงปีที่ผ่านมาราคาข้าวสารจาก 27 บาท 
ลดลงเหลือ 22 บาท และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะท าอย่างไร เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อไร สมาชิกที่ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ ปัจจุบันทางสหกรณ์มีก าไรจากการขายข้าวเปลือกหรือไม่ ถ้าสหกรณ์ 
มีก าไรคาดว่าไมน่่าจะมีปัญหา เพราะในปีที่ผ่านมาข้าวราคาต่ า ราคาช่วงต้นฤดูค่อนข้างต่ า 

  ผู้ชี้แจง (นางกิตติวรรณ เผ่าพันธุ์ สหกรณ์กันทรลักษ์ จ ากัด) ชี้แจงว่า ในปีนี้สหกรณ์ซื้อมา
ขายไป ปีที่ผ่านมาเก็บข้าวไว้จ านวนมาก และเก็บไว้แปรรูปตามจ านวนที่สั่งประมาณ 3,000 ตัน ซึ่งข้าวของ 
ปีที่ผ่านมาขายหมดแล้ว ส่วนเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ว่า สมาชิกที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และสหกรณ์ต่างๆ ที่ท า MOU กัน คาดว่าจะรวบรวมได้มากกว่าเดิม หลังจากรวบรวมข้าวเปลือกเสร็จ
ก็จะรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และน าเข้าโรงอบ จะเก็บรวบรวมประมาณเดือนธันวาคม 59 – มกราคม 60  
ในเรื่องการขายข้าว ปีนี้ได้ก าไรประมาณ 4 ล้านบาท เพราะปีนี้ระวังในเรื่องของการรวบรวมและการจ าหน่าย 
เพราะปีท่ีผ่านมาราคาข้าวไม่แน่นอน 

  กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า ในปี 
2559 ลูกหนี้การค้าและหนี้สงสัยจะสูญสูงมากประมาณร้อยละ 15 ส่วนในปี 2558 ไม่ปรากฏในงบการเงิน
สถานการณ์ปัจจุบันการเก็บหนี้เป็นอย่างไร 
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  ผู้ชี้แจง (นางกิตติวรรณ เผ่าพันธุ์ สหกรณ์กันทรลักษ์ จ ากัด) ชี้แจงว่า ในปีนี้เริ่มติดตาม
ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกิน 2 ปี และท าหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว ลูกหนี้สงสัยจะสูญสูง เนื่องจากผู้ตรวจสอบ
บัญชีจะตั้งลูกหนี้ค้างช าระ 2 ปี ไว้ร้อยละ 100 ปัจจุบันได้ท าแผนพ้ืนฟูและประชุมคณะกรรมการทุกสัปดาห์
เพ่ือติดตามเรื่องหนี้สงสัยจะสูญ 

  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ปีที่ผ่านมาสหกรณ์
ทุกสหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุน แต่โรงอบใช้เฉพาะอบข้าวไม่คุ้ม  ถ้าได้ก าไรจากการขายข้าวก็จะมีเงินมาใช้คืน 
โรงอบสามารถใช้อบข้าวโพดได้แต่ต้องมีการปรับ เพราะที่ผ่านมาต้องซื้อข้าวโพดเพ่ืออบเพราะราคาข้าวต่ า 
ลดความชื้นจากร้อยละ 14.5 เหลือเพียงร้อยละ 13 เครื่องอบดีส าหรับผู้ที่รับซื้อข้าวโพด แต่ไม่ดีส าหรับผู้ที่
จ าหน่ายข้าวโพด เพราะยิ่งอบมากเท่าไรน้ าหนักจะหายไปเท่านั้น ข้าวโพดอบแล้วกรอบไม่เป็นไร แต่ข้าวสารอบ
แล้วกรอบไม่ได้ การอบที่แห้งเป็นผลดีกับข้าวโพดเพราะข้าวโพดแตกง่ายและไม่ต้องบดมาก เพราะน าใช้เลี้ยงสัตว์ 
ที่เป็นปัญหา คือ มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ เพราะบริษัทเอกชนจะรับซื้อทั้งหมดไม่ได้สนใจตลาด ถ้ามีการด าเนินการ
เรื่องข้าวโพดต่อได้จะเป็นเรื่องดี และถ้าสามารถช าระหนี้ของ ธ.ก.ส. ได้ตามก าหนด ก็ไม่ขัดข้องตามกรอบที่ตั้งไว้ 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด ในปีที่ 4 (วันที่ 
31 มีนาคม 2560) เต็มจ านวน 1,596,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาท) ส าหรับการจ่ายเงิน
ชดเชยดอกเบี้ยในปีต่อๆ ไป ให้ฝ่ายเลขานุการประเมินผลประกอบการของสหกรณ์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาสัดส่วนการชดเชยดอกเบี้ยตามความเหมาะสมต่อไป 

วาระท่ี 4.2 ขอยกเว้นค่าเบี้ยปรับโครงการปรับโครงสรา้งสินคา้กาแฟแบบครบวงจร ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับเงินยืมปลอดดอกเบี้ย
จากกองทุนฯ จ านวน 31,229,700 บาท โดยได้น าไปจัดสรรให้สถาบันเกษตรกร 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท า
สวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร จ านวน 17,470,000 บาท สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ ากัด จังหวัดชุมพร 
จ านวน 12,692,700 บาท กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. จังหวัดระนอง จ านวน 1,067,000 บาท ซึ่งปัจจุบัน
โครงการครบก าหนดช าระแล้วจ านวน 5 งวด เป็นเงิน 30,912,700 บาท  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งคืน 
เงินยืมกองทุนฯ แล้ว จ านวน 30,662,700 บาท ค้างช าระงวดที่ 5 (15 มิถุนายน 2559) จ านวน 250,000 
บาท และหากรวมงวดที่ 6 (15 มิถุนายน 2560) ซึ่งยังไม่ถึงก าหนดช าระอีกจ านวน 317,000 บาท จะรวมค้าง
ช าระจ านวน 527,000 บาทรายละเอียดดังนี้  

                หน่วย: บาท 
 

งวดที ่
แผน จ านวนเงินที่

ต้องช าระ 
จ านวนเงินที่

ช าระคนื 
จ านวนเงินที่

ช าระเกิน 
จ านวนเงินที่

ค้างช าระสะสม 
หมายเหต ุ

วันครบก าหนด จ านวนเงิน 
1 15 มิ.ย. 55 2,615,578 2,615,578 5,810,000 3,194,422 25,419,700  
2 15 มิ.ย. 56 4,373,367 1,178,945 6,140,000 4,961,055 19,279,700  
3 15 มิ.ย. 57 6,131,156 1,170,101 6,140,000 4,969,866 13,139,700  
4 15 มิ.ย. 58 7,988,445 3,018,546 6,240,000 3,221,454 6,899,700  
5 15 มิ.ย. 59 9,804,154 6,582,700 6,332,700 -250,000 567,000  

6 15 มิ.ย. 60 317,000 317,000 - -  ยังไม่ครบก าหนดช าระ 

รวม 31,229,700 31,229,700 30,662,700 - 567,000  
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  เงินค้างช าระจ านวน 527,000 บาท เป็นเงินที่กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. ค้างช าระ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องจากกลุ่มฯประสบปัญหาการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน ท าให้ไม่สามารถ
ช าระเงินคืนได้ตามแผน  
  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอขอขยายระยะเวลาการส่งช าระคืนเงินกู้ยืมออกไปอีก 7 งวด และ
ของดคิดค่าปรับจากการผิดนัดให้กับกลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. จังหวัดระนอง โดยได้ท าแผนธุรกิจการผลิต
กาแฟ 3 in 1 และแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2559 แล้วมีมติ ดังนี้ 
  1. ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท าแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. จังหวัดระนอง               
ให้ครอบคลุมธุรกิจของกลุ่ม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และจัดท าแผนการช าระคืนเงินยืมตามประมาณการรายได้ 
ที่คาดว่าจะได้รับ  ตลอดจนก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรฯ  ให้ปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาอีกครั้ง 
  2. ส าหรับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับจากการผิดนัดช าระหนี้ นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
เป็นต้นมาให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณายกเว้นค่าปรับ จนกว่า
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะมีการพิจารณาแผนการช าระคืนเงินยืมที่ปรับปรุงใหม่อีกครั้ง 

  ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
  1. การยกเว้นค่าเบี้ยปรับจากการผิดนัดช าระคืนอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริหารฯ 
ตามข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนฯ  
  2. เพ่ือเป็นการลดภาระค่าเบี้ยปรับให้กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. และจูงใจให้กลุ่มฯ เข้าสู่
กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ จึงควรยกเว้นค่าเบี้ยปรับจากการผิดนัดช าระหนี้ นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 
2559 ออกไปจนกว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะพิจารณาแผนการช าระคืนเงินยืมแล้วเสร็จ 
 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า วาระในกรณีนี้
คือ ขอยกเว้นเบี้ยปรับจ านวน 3,780.82 บาท (ค านวณจากวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 
2559) เท่านั้นใช่หรือไม่ และสหกรณ์สามารถที่จะช าระหนี้คืนกองทุนตามก าหนดได้หรือไม่ 
  กรรมการและเลขานุการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ณ ขณะนี้ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้เสนอ 
ขอขยายระยะเวลาการคืนเงินพร้อมปรับแผนการด าเนินโครงการโดยจะช าระเงินคืนกองทุนจ านวน 7 งวด  
งวดที่ 1-6 จ านวนงวดละ 80,000 บาท และงวดที่ 7 จ านวน 87,000 รวมทั้งสิ้น 567,000 บาท ซึ่งทาง
คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรให้ยกเว้นค่าปรับในระหว่างการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ ทั้งนี้ หากดูจากสภาพคล่อง
ของกลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. แล้ว ทางกลุ่มได้หยุดการด าเนินกิจกรรมโครงการ และเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม
ไม่มี ท าให้คาดว่าไม่สามารถช าระเงินคืนได้ตามก าหนด  
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามเพ่ิมเติมว่า ทางกลุ่มฯ 
ได้เกิดผลกระทบอะไรท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ เนื่องจากทางกลุ่มดูค่อนข้างที่จะมีศักยภาพ  
มากพอที่จะด าเนินโครงการได้ 
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  กรรมการและเลขานุการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เกิดจากลูกหนี้การค้าที่คงค้าง ประกอบกับ 
กลุ่มฯ ได้จ่ายเงินมัดจ าเพ่ือจัดซื้อม้วนฟิล์มซองบรรจุภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิต จ านวน 60,000 บาท แต่ปรากฏว่า
ไม่ได้รับสินค้า จึงได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินธุรกิจต่อได้ 
  ผู้ชี้แจง (นายสุนทร โนรัตน์ สหกรณ์จังหวัดระนอง) ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน
สหกรณ์จังหวัดระนองได้ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร . โดยได้ลงพ้ืนที่ไป
ตรวจสอบความพร้อมและการท าธุรกิจของกลุ่มฯ โดยได้ทราบว่าปัจจุบันทางกลุ่มได้พยายามฟ้ืนฟูธุรกิจ โดยได้
ระดมเงินทุนจากคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิก เพ่ือน ามาด าเนินการท าสินค้ากาแฟชนิด 3 in 1 โดยมีสินค้า
อยู่ในธุรกิจจ านวนเก้าสิบกว่าลัง หากจ าหน่ายสินค้าออกไปจะมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจต่อไป ปัจจุบันมีวัสดุพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมกาแฟ 3 in 1 อยู่บ้าง โดยตามสัญญาช าระเงิน
คืนกองทุนฯ ที่ต้องช าระคืนงวดที่ 5 จ านวน 250,000 บาท และงวดที่ 6 จ านวน 317,000 บาทนั้น ทาง
กลุ่มได้พิจารณาพร้อมน าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯที่ผ่านมา เพ่ือขอขยายระยะเวลาการคืนเงิน จาก
เดิมที่ต้องช าระเงินคืนงวดที่ 5 จ านวน 250,000 บาท และงวดที่ 6 จ านวน 317,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
567,000 บาท เป็น ช าระเงินคืนจ านวน 7 งวด โดยช าระเงินคืนจ านวน 80,000 บาท 7 งวด งวดที่ 1-6 
จ านวนงวดละ 80,000 บาท และงวดที่ 7 จ านวน 87,000 รวมทั้งสิ้น 567,000 บาทซึ่งที่ประชุมได้ให้
ความเห็นว่า หากจะปรับแผนการคืนเงินแล้ว ควรพิจารณาจากผลประกอบการและความเป็นไปได้ของกลุ่มฯ 
และให้ไปด าเนินการจัดท าแผนมาใหม่ โดยทางกลุ่มฯพร้อมสหกรณ์จังหวัดระนองอยู่ระหว่างด าเนินการท า
แผนการช าระเงินคืน เพ่ือเสนอมายังคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งอาจจะขอเสนอเพ่ือพิจารณาคืนเงินเป็นจ านวน  
สี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่องวด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  พร้อมจัดหา
รายได้เสริมของทางกลุ่มจากสินค้าประเภทผลไม้เพ่ือมีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มฯต่อไป 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบยกเว้นค่าเบี้ยปรับจากการผิดนัดช าระหนี้ นับตั้ งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559  
ออกไปจนกว่าจะได้ข้อยุติการส่งช าระคืนเงินกองทุนฯ โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงแผนการคืนเงินกองทุนฯ ต่อไป 

 
วาระที่ 4.3  ขอเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุน

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการพิจารณากรณีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอขอ
ขยายระยะเวลาช าระเงินคืนโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร พร้อมเสนอขอยกเว้นค่าปรับผิดนัด
ช าระคืน แต่เนื่องจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ไม่มีอ านาจในการยกเว้นค่าปรับ จึงไม่สามารถ
ตัดสินใจยกเว้นค่าเบี้ยปรับให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ ส่งผลให้การเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ไม่สามารถหาข้อยุติใน
ขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  
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ดังนั้น เพ่ือให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีอ านาจในต่อรองและจูงใจให้หน่วยงาน

ที่มีปัญหาหนี้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
โดยให้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติผ่อนผันค่าปรับผิดนัดช าระคืน 
 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ในระเบียบเดิมอ านาจ
ในการขยายระยะเวลาอยู่ที่คณะกรรมการทั้งหมด และระเบียบเดิมระบุไว้หรือไม่ว่า เปิดช่องให้อ านาจ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได ้
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เดิมทีจะให้อ านาจของการขยายระยะเวลาโครงการ ซึ่ง
คณะกรรมการได้มอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ไว้ส าหรับ ขยายระยะเวลาโครงการ 
ขยายระยะเวลาการช าระคืน เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานแผนการใช้เงินหรือกิจกรรมการด าเนินงาน
ภายในงบเดียวกัน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระคืน และการใช้เงินเหลื่อมปี  ซึ่งอ านาจเหล่านี้ คณะกรรมการ
ได้มอบอ านาจไว้ ส่วนอ านาจในการเรียกค่าปรับ จะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายระยะเวลาโครงการ เหมือน 
ที่ผ่านมา แต่ส าหรับโครงการกาแฟทางคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ยังไม่ได้ขยายโครงการให้ 
เพียงแต่ต้องการทีจ่ะจูงใจให้กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ จึงจะยกเลิกค่าปรับ
ในระหว่างนี้ให้ เพ่ือดึงเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ของกองทุน  
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ระเบียบเดิมภายใต้ 
ข้อ 3 คือ ขยายระยะเวลาโครงการ ขยายระยะเวลาการช าระคืน เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานแผนการ  
ใช้เงินหรือกิจกรรมการด าเนินงานภายในงบเดียวกัน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระคืน และการใช้เงินเหลื่อมปี 
ถ้ามอบอ านาจให้อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ แล้ว สิ่งที่คณะกรรมการฯ ต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้าง 
  กรรมการ (นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า คณะกรรมการฯ ต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ เพราะคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เปรียบเสมือนตัวแทนของคณะกรรมการฯ ซึ่งถ้า
มอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในเรื่องขยายระยะเวลาโครงการและขยายระยะเวลาคืน
เงิน เท่ากับว่าไม่ได้แตะต้องตัวเงิน ตัวเงินยังเท่าเดิม เพราะฉะนั้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ไม่มี
สิทธิที่จะแตะตัวเงิน ส่วนเรื่องการยกเว้นค่าปรับเป็นเรื่องของตัวเงิน เป็นอ านาจของคณะกรรมการฯ 
เพราะฉะนั้น ถ้ามอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการฯ อาจขัดหลักการ เพราะเป็นอ านาจเด็ดขาดของ
คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีหน้าที่แค่กลั่นกรองและน าเสนอคณะกรรมการฯ เป็น
คนตัดสินใจ เพียงแต่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาว่า ควรหรือไม่ควรที่จะผ่อนผันหรือ
ยกเว้น อ านาจสุดท้ายยังเป็นอ านาจของคณะกรรม ซึ่งถ้ามอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
จะขัดกับสิ่งที่คณะกรรมการเคยให้ไว้ คือ ไปเพ่ิมอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพราะค าว่า 
“กลั่นกรอง” ก็คือ “กลั่นกรอง” ซึ่งไม่ต้องยุ่งเก่ียวกับตัวเงิน 
  กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เสนอแนะว่า ถ้าจะมอบ
อ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ควรก าหนดกรอบให้ชัดเจนว่า กรณีไหนบ้างที่จะให้อ านาจใน
การพิจารณาได้ แต่การก าหนดกรอบตรงนั้น อาจไม่คล่องตัวส าหรับการพิจารณา ถ้าก าหนดได้จะเป็นเรื่องดี 
เพราะว่า เมื่อเวลาประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ อาจมีเรื่องนี้เข้ามาพ่วงด้วย เพราะมีความ
เกี่ยวข้องกัน 
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  กรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า กรณีของค่าปรับที่ไม่ได้เป็นตัวเงินต้นที่คณะกรรมการฯ 
ให้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ค่าปรับจะเป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการผิดนัดช าระหนี้เกิดขึ้นในโครงการ ในกรณีของ
การขยายระยะเวลาโครงการ ถ้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีอ านาจขยายระยะเวลา เท่ากับว่า 
เกษตรกรหรือโครงการนั้นไม่ผิดนัดช าระหนี้  และจะไม่เกิดค่าปรับ กรณีของโครงการกาแฟ เพราะ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ยังไมไ่ด้มีการขยายระยะเวลา เพียงแต่ในระหว่างนี้ต้องการที่จะจูงใจให้
กลุ่มเกษตรท าสวน จปร. เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ จึงจะยกเว้นค่าปรับให้ระหว่างอยู่ในกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้ แต่ตวัเงินต้นยังไม่ได้แตะ ไปแตะเฉพาะตัวทีค่ิดค่าปรับเพิ่มเติม จะเป็นไปได้หรือไม่ 
  กรรมการ (นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) 
เสนอแนะว่า กรณีนี้เกิดขึ้นไม่บ่อย ถ้านานทีเกิดครั้งหนึ่ง และไปขออ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ในการลดค่าปรับตรงนี้ อาจไม่สมเหตุสมผล ถ้านานๆ เกิดที ควรเข้าคณะกรรมการฯ น่าจะมีความ
เหมาะสมมากกว่า 
  กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า กรณีที่เกิด
ค่าปรับแล้ว แต่พิจารณาย้อนหลัง เพ่ือขยายระยะเวลาโครงการ ใน 2 ประเด็นนี้ มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ 
หรือสามารถพิจารณาแยกคนละประเด็นได้ 
  กรรมการและเลขานุการ กรณีของค่าปรับและการขยายระยะเวลาเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะว่า 
เมื่อขยายระยะเวลาการคืนเงิน เท่ากับว่าไม่ผิดนัด เมื่อไม่ผิดนัดค่าปรับจะไม่เกิดขึ้น เพียงแต่กรณีโครงการ
กาแฟ จะแยกเป็น 2 ประเด็น คือ การขยายระยะเวลา และไม่ขยายระยะเวลา ซึ่งจะยกเว้นค่าปรับในระหว่าง
นี้ให้ จึงเกิดประเด็นว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ไม่มีอ านาจที่จะยกเว้นค่าปรับให้ เมื่อเรื่องเข้าสู่
กระบวนการคณะกรรมการฯ จึงกลายเป็น 2 เรื่อง แต่ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกัน เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านๆ มาใน
การพิจารณาในการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ให้
ขยายระยะเวลาในการช าระคืนเงิน เท่ากับว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เห็นชอบให้ยกเว้นค่าปรับ 
เพราะไม่ผิดนัดแล้ว 
  กรรมการ (นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ที่จะขยายระยะเวลา ต้องมีการ
เจรจาว่า ท าไดห้รือท าไม่ได้ ซึ่งต้องน าเสนอเหตุผลประกอบการขอยกเว้นค่าปรับใช่หรือไม่ เมื่อคณะกรรมการฯ 
ยกเว้นค่าปรับให้ ก็ไปขยายระยะเวลาตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ซึ่งคาดว่าไม่ได้
ขัดกัน แต่การขยายระยะเวลาต้องมาหลังจากท่ีคณะกรรมการฯ อนุมัติให้ยกเว้นค่าปรับใช่หรือไม ่
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า กระบวนการพิจารณาที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องเดียวกัน คือ ใน
การขอขยายระยะเวลาโครงการและการขอขยายระยะเวลาการคืนเงิน ตัวอย่างเช่น ก าหนดช าระหนี้ 16 
มิถุนายน 59 จะขอขยายระยะเวลาออกไป โดยเปลี่ยนแปลงว่าไม่คืนงวดนี้และไปคืนงวดหน้า เมื่ออ านาจ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในข้อ 3 ระบุว่ามีอ านาจขยาย เพราะฉะนั้น เท่ากับว่าไม่ผิดนัดช าระใน
งวดวันที่ 16 มิถุนายน 59 เท่ากับว่าไม่คิดค่าปรับ เวลาจะให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ให้ขยายระยะเวลา จะ
ไม่ได้ระบุว่า จะยกเว้นค่าปรับให้ก่อน ถึงจะให้ขยายระยะเวลาโครงการ แต่จะพิจารณาในคราวเดียวกัน ไม่ได้
แยกประเด็นในการพิจารณา 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ต้องมองภาพ
แยกกัน ถ้าเรื่องขยายระยะเวลาก็ขยายไป แต่เรื่องเบี้ยปรับเป็นเรื่องของวินัยทางการเงิน ซึ่งบังคับว่าต้องมา
ช าระ เท่ากับว่าบังคับให้ท าตาม แต่ถ้าขยายระยะเวลาไปแล้วและยังไม่ท าตามอีก จะเกิดค าถามตามมาหรือไม่
ว่า เรื่องขยายระยะเวลากับเรื่องตัวเงินที่ผูกติดกัน หมายความว่า ทุกครั้งที่ขยายระยะเวลาต้องขยายเบี้ยปรับ
ทุกครั้ง 
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  กรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า กรณีการเขียน Wording จะระบุไว้ว่า ค่าปรับจะคิด 
ก็ต่อเมื่อผิดนัดช าระคืน เมื่อมีการขยายระยะเวลาเท่ากับว่าไม่มีการผิดนัดช าระ จึงไม่คิดค่าปรับ ถ้างวดนั้น 
ไม่ต้องคืนเงิน ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการฯ จะเท่ากับว่า งวดนั้นไม่ผิดนัดและค่าปรับไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น  
การเขียน Wording ในการคิดค่าปรับในกรณีขยายเวลาโครงการ จะเขียนอย่างไรให้สามารถคิดค่าปรับต่อไปได ้
  ถ้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ไม่ได้น าเสนอเข้าคณะกรรมการฯ ในการยกเว้น
ค่าปรับ แต่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ให้ใช้อ านาจตามข้อ 3 กล่าวว่า ให้ขยายระยะเวลาการ 
คืนเงิน อย่างนี้เท่ากับการยกเว้นค่าปรับหรือไม่ เมื่อมองจากอ านาจที่มีอยู่ในตอนนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ มีอ านาจในการขยายระยะเวลาการคืนเงิน เมื่อเข้าที่ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
บอกว่าให้ขยายระยะเวลา จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการของคณะกรรมการฯ อีกหรือไม่ ต้องเปลี่ยนเป็นอ านาจ
ของใคร 
  กรรมการ (นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร)  
สอบถามว่า กรณีนี้มี 2 กรณี  คือ กรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาก่อนระยะเวลาโครงการจะสิ้นสุด ซึ่ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีอ านาจที่จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ ค่าปรับก็จะไม่เกิดใช่หรือไม่ 
อีกกรณีหนึ่ง คือ ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดแล้ว และขอขยายระยะเวลาภายหลัง เข้าคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ ภายหลัง กรณีนี้จะมีค่าปรับใช่หรือไม่ ค่าปรับที่เกิดขึ้นในกรณีที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการหลังจากสิ้นสุดไปแล้ว ตรงนี้ต้องคิดใช่หรือไม่ 
  กรรมการ (นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามหลักมี 2 ค า คือ 
“ยกเว้น” และ “ผ่อนผัน” ยกเว้น คือ ก่อนปรับ ผ่อนผัน คือ ผิดนัดช าระแล้วถึงจะขอผ่อนผัน  
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า กรณีหนึ่ง มาขอขยาย
ก่อนหมดเวลา กรณทีี่ 2 คือ มาขอขยายระยะเวลาตอนเสียค่าปรับแล้ว ถ้ามาขอขยายหลังจากที่หมดเวลาแล้ว 
ต้องเข้าคณะกรรมการหรือไม่ 
  กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เสนอแนะว่า ถ้า
ระยะเวลายังไม่สิ้นสุด และเรื่องน าเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพ่ือขอขยายระยะเวลาออกไป 
ค่าปรับยังไม่เกิด ตรงจุดนี้สามารถยืดเวลาออกไปได้ และสามารถปรับแผนใหม่ได้ทันที  ความหมายเป็นอย่าง
นั้น และสอบถามเพ่ิมเติมว่า ในประเด็นที่ผิดนัดช าระ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการฯ เพ่ือขอผ่อนผันค่าปรับก่อนทีจ่ะขยายระยะเวลาโครงการ อย่างนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ 
  กรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า เมื่อมองจากอ านาจคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ที่มีอยู่ จะต้องมีการเปลี่ยนอ านาจหน้าที่หรือไม่ อ านาจหน้าที่ที่ขยายระยะเวลาการคืนเงิน ตัวอย่าง
โครงการกาแฟ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ให้ขยายระยะเวลาโครงการ เท่ากับว่าไม่ผิดนัด และจะ
ไม่ได้เข้าวาระในการประชุมครั้งนี ้
  ในอ านาจคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ไม่ได้ระบุว่า อ านาจขยายเวลาย้อนหลัง
หรือไม่ย้อน แต่อ านาจคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีอ านาจขยายระยะเวลา เมื่ออนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ ขยายเวลาย้อนหลัง เท่ากับว่าค่าปรับจะไม่เกิดขึ้น 
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  กรรมการ (นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร)  
เสนอแนะว่า ในกรณีนี้ ถ้าอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโดยไม่ผิดนัด 
หมายความว่า ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่โครงการยังไม่สิ้นสุด 
  กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอแนะว่า ถ้าแจ้งก่อนที่จะหมด
เวลาไม่น่าจะมีปัญหา แต่ถ้ามาแจ้งหลังเวลาสิ้นสุด ตรงนั้นไม่ใช่อ านาจคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
ต้องเป็นอ านาจของคณะกรรมการฯ 
  กรรมการและเลขานุการ ส่วนใหญ่เป็นกรณีการขอย้อนหลัง ถ้าอย่างนั้น เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในอ านาจ อนุฯ ขอเขียนว่า เป็นการขยายระยะเวลากรณีโครงการยังไม่สิ้นสุดถึงงวด จะได้ไม่เกิดความ
สับสน กรณีโครงการที่เลยก าหนดเวลาให้เข้า คกก ทั้งหมด ก็คือ ปรับเปลี่ยนอ านาจ อนุฯ ใหม่ จะได้ไม่ต้องพูดถึง
ค่าปรับกันเกิดขึ้น เพราะถ้าไม่ได้อธิบายว่า เป็นการขอย้อนหลัง หรือขอก่อน เหมือนกับว่า อนุฯ มีอ านาจทั้ง 2 
กรณี ใช้อ านาจย้อนหลังเท่ากับว่า ค่าปรับไม่เกิดแล้วเลยเป็นประเด็น อย่างนั้น อ านาจหน้าที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
  ประธาน สอบถามว่า อ านาจคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในข้อ 3 น ากลับมาเป็น
อ านาจของคณะกรรมการดีหรือไม ่
  กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า น าเฉพาะอนุมัติย้อนหลังกลับไปเป็นอ านาจของ 
คณะกรรมการฯ แต่อนุมัติก่อนโครงการสิ้นสุดยังคงเป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
  ประธาน สอบถามว่า หลังสิ้นสุดโครงการ จะสามารถขอขยายระยะเวลาได้หรือไม่ เพราะ
เวลาที่จะขอขยายระยะเวลาต้องขอก่อนระยะเวลาโครงการสิ้นสุด ไปอิงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ 
  กรรมการ (นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอแนะว่า เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว แต่ยัง
ไมไ่ด้ตรวจรับรอง ยังสามารถให้ขยายระยะเวลาได ้  

มติที่ประชุม  

  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ 
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามค าสั่ง
คณะกรรมการฯ ที่ 2/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ข้อ 3 จากเดิมเป็น “ขยายระยะเวลาโครงการ
เฉพาะกรณีท่ีโครงการยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน ขยายระยะเวลาการช าระคืนในกรณีที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ 
เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานแผนการใช้เงินหรือกิจกรรมการด าเนินงานภายในงบเดียวกัน เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการช าระคืน และการใช้เงินเหลื่อมปี” นอกนั้นเป็นไปตามอ านาจหน้าที่เดิม 
 
วาระท่ี 4.4 ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. .... 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  1. กระทรวงการคลังแจ้งว่าขอให้กองทุนฯ ทบทวนร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ .ศ. .... 
เนื่องจาก พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2558 ซึ่งก าหนดให้ทุกทุนหมุนเวียนต้องถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว 
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  2. คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ มีค าสั่งที่ 4/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไข
กฎระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยมีรองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(นางจันทร์ธิดา มีเดช) เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองประธาน ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม เป็นอนุกรรมการ และ
ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาทบทวน
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการตามระเบียบต่างๆ ของกองทุนฯ ศึกษาผลกระทบของข้อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน และเสนอร่างแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา 
  3. ในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
และให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ....” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทน 

  มติทีป่ระชุม 
  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตามมาตรา 
7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 
            “คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
         “ผู้บริหารกองทุน” หมายความว่า ผู้อ านวยการที่ท าหน้าที่บริหารกองทุน 
  “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของกองทุน 
  “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของกองทุน 
  “เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง การใช้และรักษา
ทรัพยากรจากท่ีดิน น้ า และป่าไม้ หรือกิจการอื่นที่คณะกรรมการก าหนด 
           “เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบเกษตรกรรม และให้หมายความถึงกลุ่มหรือคณะ
บุคคลที่รวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประกอบเกษตรกรรมโดยจะเป็นนิติบุคคล หรือไม่ก็ได้ 
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  “ปรับโครงสร้างการผลิต” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เสริมสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการผลิต ตลอดจนการแปรรูป และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า รวมทั้งช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบไปยัง
อาชีพอ่ืนๆ 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 
  “ภาคเอกชน” หมายความว่า สถาบัน องค์กร ที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ด าเนินงาน
ด้านการเกษตรเป็นหลัก  
 
  ประธาน สอบถามว่า “ผู้บริหารกองทุน” ความหมายว่า ผู้อ านวยการที่ท าหน้าที่บริหาร
กองทุน จ าเป็นต้องเป็นผู้อ านวยการ หรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะท าอย่างไร 
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบฯ ผู้แทน
ส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ความเห็นว่า ควรเรียกเป็นชื่อ
ต าแหน่ง จะได้ง่ายต่อการเรียก ชื่อต าแหน่งผู้มาท าหน้าที่   
   กรรมการ (นายกุศล แย้มสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ถ้าเขียนว่าผู้อ านวยการที่
ท าหน้าที่บริหารกองทุน เป็นการระบุโดยตรง แต่ถ้าเป็น ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือผู้ท าหน้าที่บริหารทุน
หมุนเวียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน จะเป็นค ากว้าง แล้วแต่ว่าจะใช้ 
   กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบฯ ต้องการ
ให้มีชื่อเฉพาะ 
   กรรมการ (นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร)  
ให้ความเห็นว่า ถ้าผู้ที่มาบริหารกองทุนไม่ได้มาจากภาครัฐ เป็นภาคเอกชน หรือใครก็ได้ ดังนั้นในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบฯ จึงสรุปให้ชัดว่าเป็น ผู้อ านวยการที่ท าหน้าที่บริหารกองทุน 
   กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ในระเบียบต้องการให้
มีผู้บริหารกองทุนใช่หรือไม่ 
   กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ต้องการให้มีผู้บริหารกองทุนแต่จะใช้ชื่อเรียกต าแหน่ง
อะไรก็ได้ เพราะใน พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 เขียนไว้ว่า ผู้บริหารกองทุน ท าหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ โดยผู้บริหารกองทุนมาจากคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง และมีการเขียนนิยามไว้ว่า 
“ผู้บริหารทุนหมุนเวียน” หมายความว่า ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือผู้ท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน 
   ประธาน กล่าวว่า ถ้าไม่มีประเด็นข้อกฎหมาย ก็ให้เป็น “ผู้บริหารกองทุน” หมายความว่า 
ผู้อ านวยการที่ท าหน้าที่บริหารกองทุน 

   มติที่ประชุม   
   เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 4 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

  ข้อ 5 วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้น โดยอนุโลม 
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  ข้อ 6 ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อหนึ่งข้อใดในระเบียบนี้ ให้ขอท าความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 

   มติที่ประชุม   
  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 5 และข้อ 6 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

    ข้อ 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตามระเบียบนี้ 

  กรรมการ (นายกุศล แย้มสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ผู้ที่รักษาการตามระเบียบนี้ 
ควรเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหมือนระเบียบพัสดุที่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบ เพราะเป็นอ านาจของปลัดกระทรวงได้ และเพ่ือความคล่องตัว 

  มติที่ประชุม   
  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 7 เป็น ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตาม
ระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
กองทุน 

  ข้อ 8 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรียกว่า “กองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการ 
แปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพรวมทั้งประกอบอาชีพอ่ืนด้วย 
  ข้อ 9 กองทุนประกอบด้วย เงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
(3) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

 
   กรรมการ (นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์ ผู้แทนส านักงบประมาณ) สอบถามว่า เงินยืมของ
โครงการส่งคืนกองทุนเป็นเงินกองทุนตามข้อ 9 ด้วยหรือไม่ หรือเป็นไปตามข้อ 9 (3) ดอกผลที่เกิดจากเงิน
หรือทรัพย์สินของกองทุน ข้อความนี้ระบุครอบคลุมหรือไม่ ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
เป็นค าเดียวกัน หรือดอกผลที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุน 
   กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า เงินที่ยืมไป
ถือเป็นลูกหนี้และเป็นทรัพย์สินของกองทุน จะมีในระบบอยู่แล้ว 
   กรรมการ (นายกุศล แย้มสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ใน (3) ดอกผลที่เกิดจาก
เงินหรือทรัพย์สินของกองทุน จะเป็นการพูดถึงดอกผลที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งความหมาย
ชัดเจนว่าเป็นเฉพาะดอกผล ถ้าเงินกองทุนเป็นเงินที่ได้มาจากการอุดหนุนของรัฐ เงินที่กองทุนให้อ่ืนไปและ
ได้รับย้อนกลับมาก็เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็จะอยู่ใน (1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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   มติที่ประชุม   
   เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 8 และข้อ 9 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

  ข้อ 10 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย เลขาธิการ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทน
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานกรรมการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการให้ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
  ข้อ 11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน และมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่  
หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
   (7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของกองทุนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย
อ้อม 
  ข้อ 12 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
   ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
   เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการ 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ข้อ 13 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   (1) ตาย 
   (2) ลาออก 
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   (3) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เพราะ
บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
   (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 
  ข้อ 14 คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
   (2) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจน
ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารกองทุน พนักงาน และลู กจ้างให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 11(8) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
   (3) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
        (4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ แผนงาน โครงการ งาน หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรที่เกษตรกร หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
      (5) แต่งตั้งผู้บริหารกองทุน 
  ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
   การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  ข้อ 16 ให้น าความข้อ 15 มาบังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  ข้อ 17 ให้กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดตามผลการประเมินผลการด าเนินงาน 
  ข้อ 18 การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายเพื่อกิจการตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใต้
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

   มติทีป่ระชุม   
  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 
และข้อ 18 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

หมวด 3 
การบริหาร 

  ข้อ 19 ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรก าหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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  ข้อ 20 ให้ผู้บริหารกองทุนจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการ
กระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
อนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อน
วันเริมต้นปีบัญชีของทุกปีเพ่ือใช้ประกอบการก ากับดูแล การบริหารกองทุนและติดตามการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
  ข้อ 21 เมื่อกองทุนได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบแผนการด าเนินงานประจ าปี หรือประมาณการ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อ 20 หรือข้อ 14 ให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมี
อ านาจสั่งจ่ายและเบิกจ่ายเงินของกองทุน 

  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

     ข้อ 22 ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี 
“บัญชีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” 
     ในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคาร
พาณิชย์ ในชื่อบัญชีเดียวกับวรรคหนึ่ง เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

   กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า ในระเบียบเดิม
บัญชีธนาคารเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ เปลี่ยนเป็นธนาคารพาณิชย์เพราะอะไร จ าเป็นต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ของ
รัฐหรือไม ่
   กรรมการและเลขานุการ กล่าวได้คัดลอกมาจากระเบียบส านักนายก ข้อ 29 วรรค 2 ใน
กรณีจ าเป็นขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
   กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ข้อคิดเห็นว่า จะมี
กองทุนบางแห่งที่ต้องการหาผลก าไรเพ่ือมาคืนให้กับสมาชิก เช่น ประกันสังคม กบข . จึงเปิดไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์ แต่กองทุนสามารถก าหนดไว้เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐได้ 
   กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอแนะว่า ควรเป็นธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐ 
   กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า บัญชีของ
เงินฝากคลังที่เปิดไว้เดิมมีค าว่า “บัญชี” หรือไม่ ควรแก้ไขให้ตรงกับบัญชีที่เปิดอยู่แล้ว 
   กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า บัญชีเดิมชื่อ “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” จะด าเนินการแก้ไขให้ตรง 

   มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 22 เป็น  
  ข้อ 22  ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี 
“กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” 
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      ในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐ ในชื่อบัญชีเดียวกับวรรคหนึ่ง เพ่ือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด 4 
ผู้บริหารกองทุน พนักงาน และลูกจ้าง 

  ข้อ 23 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนท าหน้าที่บริหารกองทุนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยให้ค านึงถึงลักษณะการด าเนินงานของกองทุน ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด และความคุ้มค่า ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้บริหารกองทุนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้การด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และเงื่อนไขการจ้างเป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
  ข้อ 25 การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน อ านาจ
หน้าที่ ระยะเวลาการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลิกจ้างพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

หมวด 5 
การบัญชี และการตรวจสอบ 

  ข้อ 26 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้
สามารถจัดท ารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน แผลผลการด าเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
  ข้อ 27 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท ารายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
   ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร กองทุน 
จะประกาศก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ข้อ 28 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
กองทุนทุกรอบปีบัญชี 
       ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนท ารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่ ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
  ข้อ 29 ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบ
การด าเนินงานต่างๆ ของกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 29 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

  ข้อ 30 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนในลักษณะ 
จ่ายขาดบันทึกบัญชีในระบบบัญชีชุดส่วนราชการ และท ารายงานการรับ -จ่ายเงินของโครงการส่งส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือวันเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 
  ข้อ 31 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนในลักษณะ
หมุนเวียน ก าหนดระบบบัญชีควบคุมแยกต่างหากจากระบบบัญชีชุดส่วนราชการโดยใช้ระบบบัญชีเกณฑ์  
คงค้าง และท างบการเงินของโครงการส่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ หรือวันเสร็จสิ้นโครงการ แล้วแต่กรณี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 

  กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า ข้อ 30  
ข้อ 31 เรื่องการก าหนดการท ารายงานส่งให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน 90 วัน แต่ในงบกองทุน
ก าหนด 60 วัน เป็นงบย่อยท าไมถึงต้อง 90 วัน มีการขอหรือ สตง. ระบุไว้หรือไม ่
  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เนื่องจาก สตง. ให้ไปอิงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งในระเบียบดังกล่าวก าหนดไว้ 90 วัน 
  กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า ควร
ก าหนดส่งภายใน 60 วัน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนทางการเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ  
ต้องจัดท าส่งกรมบัญชีกลาง 

  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 30 และข้อ 31 เป็น 
  ข้อ 30 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนในลักษณะ 
จ่ายขาดบันทึกบัญชีในระบบบัญชีชุดส่วนราชการ และท ารายงานการรับ -จ่ายเงินของโครงการส่งส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือวันเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 
  ข้อ 31 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนในลักษณะ
หมุนเวียน ก าหนดระบบบัญชีควบคุมแยกต่างหากจากระบบบัญชีชุดส่วนราชการโดยใช้ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
และท างบการเงินของโครงการส่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ
วันเสร็จสิ้นโครงการ แล้วแต่กรณี เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ 32 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุน 
ตามระเบียบนี้ ให้น ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะได้ออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนตามระเบียบนี้ ซึ่งต้องด าเนินการภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ 
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  ประธาน  ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการ หากมีข้อแก้ไขขอให้
คณะกรรมการแจ้งฝ่ายเลขานุการภายใน 30 ธันวาคม 2559 

  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามที่ได้มีการแก้ไข ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ 
มีข้อคิดเห็นหรือข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีการแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการน าร่างระเบียบเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 
    นายเมธี  จันต๊ะ  ผู้จดรายงานการประชุม 
    เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 

    นายเอกราช  ตรีลพ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 


